

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.24 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 30.15-30.30 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.24 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.23 บาท แนวโน้มอ่อนค่า นักลงทุนต่างชาติสินทรัพย์เสี่ยงจากความไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศ หลังทรัมป์ลงนามร่างกม.หนุนประท้วงฮ่องกง คาดกรอบวันนี้ 30.15-30.30 บาท

* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน มีโอกาสผันผวนระหว่างวันจากความไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศ หลังทรัมป์ลงนามร่างกม.หนุนประท้วงฮ่องกง อาจส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงเงินบาท

* เยนปรับตัวขึ้น แต่การร่วงลงของดอลลาร์จะถูกจำกัด เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเชิงบวก ซึ่งหนุนความเชื่อมั่น

* เยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐลงนามผ่านร่างกฎหมายเป็นกฎหมายสนับสนุนผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกง ซึ่งอาจทำให้ความพยายามในการยุติสงครามการค้าสหรัฐ-จีนเกิดความซับซ้อน

* ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยจีดีพีไตรมาสสาม เติบโตถึง 2.1% จากไตรมาสที่สอง (ปรับเป็นรายปี) เพราะปริมาณความต้องการสินค้าทุนปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวขึ้น 2.9% และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ลดลงเหลือเพียง 2.13 แสนตำแหน่ง

* หยวนอ่อนค่าในการซื้อขายออฟชอร์ ในขณะที่ประเด็นฮ่องกงอาจเปิดทางไปสู่ความบาดหมางครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่อยู่แล้วระหว่างสหรัฐและจีน

* อย่างไรก็ตามมองกรอบเงินบาทวันนี้ 30.15-30.30 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.33 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.37

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,072.78 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 88.66 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.231 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับข้อมูลหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้